



ข่าวรอบสัปดาห์

ฉบับที่ 30 : วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเข้ารับการตรวจประเมิน ISO 9001: 2015 ภายในเดือนพฤษภาคม 2567



สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพในด้านบริการวิชาการและจัดประชุมสัมมนา โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นองค์กรที่เข้ารับรองด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ภายในปี 2567

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเข้ารับการตรวจประเมิน ISO 9001: 2015 ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อจัดวางระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยการผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบุคคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพในด้านบริการวิชาการและจัดประชุมสัมมนา



ถนน Negative Carbon ด้านหน้า UNISERV พร้อมให้บริการแล้ว !

ถนน NEGATIVE CARBON ด้านหน้า UNISERV มาพร้อมกับทางม้าลายใหม่ ดีไซน์สุดจีบ ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้



การประชุมชี้แจง "โครงการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลไกการจ่าย ค่าตอบแทนระบบนิเวศ (PES) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าและ PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย"



วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมฝ่ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (MDRI) ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยมี นายทศพล เพื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานรัฐ และผู้แทนผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อจัดทำชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง



UNISERV x สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จัดหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้"



วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้" เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้ UPSKILL RESKILL ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน



วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เจนจิรา อาษากิจ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



UNISERV ประชุม HRD Meeting#3



วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. สำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐี สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมกิจกรรม HRD MEETING#3 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือทิศทางการพัฒนาสำนักฯ ในอนาคต และสร้างโอกาสนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องประชุมบัวทอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



UNISERV รับมอบธงเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 17 “ทองกวาววิชาการ’68”



การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

โดย รศ.ดร.โซมิศ ศรีภุธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธีส่งมอบธงการจัดงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ให้กับ ผศ.ดร.ดรุยา สุขภมยา รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ซึ่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 17 “ทองกวาววิชาการ’68” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 “แคสเสดวิชาการ’67 : การพัฒนางานประจำสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย



อบรมเชิงปฏิบัติการ Support Agent "การพัฒนาหลักสูตร OMids Multidisciplinary Program (MDP) for Future Development"



วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล , ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ (MIDS) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไสกาแดง คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SUPPORT AGENT “การพัฒนาหลักสูตร MULTIDISCIPLINARY PROGRAM (MDP) FOR FUTURE DEVELOPMENT” สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่สนับสนุน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต สันติธรรมากุล ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ เป็นวิทยากรในการอบรมและ WORKSHOP หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร MULTIDISCIPLINARY หรือ INTERDISCIPLINARY ที่ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต” โดยเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเชื่อมโยงระหว่างวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมิตรต่อผู้เรียนและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังตอบโจทย์ต่อความต้องการในอนาคต



UNISERV ยังคงรายงานค่าฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเฝ้าระวังและสื่อสารกับประชาชนและผู้มาใช้บริการ

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

ค่าฝุ่น **PM 2.5** เข้านี้

วัดด้วยเครื่อง DustBoy ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV)



สำนักบริการวิชาการ ยังคงรายงานค่าฝุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงถึง 177 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ณ สำนักบริการวิชาการ ส่วนวันอื่น ๆ ค่าฝุ่น PM2.5 ก็ยังคงแตะหลักสีแดง ไม่มีแว้วว่าจะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก โดย สำนักบริการวิชาการ มีการติดตั้งเซนเซอร์ DustBoy และมีการรายงานค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง ทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง คือช่วงเวลา 10:00 น. และ 16:00 น. เพื่อเฝ้าระวังและช่วยสื่อสาร ให้ ได้รับทราบจะได้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝุ่นควันในแต่ละวัน

ส่วนจุดอื่นๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่ (CCDC) www.cmuccdc.org โดย ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

